
 

 
วันสมโภชพระคริสตเจา้แสดงองค ์ปี B 

(วันอาทิตยท์ี่ 4 มกราคม ค.ศ. 2015) 
 

 พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรยังคงเฉลิมฉลองพระธรรมล้้าลึกเก่ียวกับการประสูติของพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่
ของเราต่อไป แต่เน้นความเป็นสากลของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่นี้ นั่นคือ โดยการรับธรรมชาติมนุษย์ในครรภ์ของพระนาง
มารีย์ พระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่เพื่อมนุษย์ทุกคนด้วย ดังที่เราทราบในเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
การประสูติมีบุคคลสองกลุ่มที่มาเยี่ยมพระกุมาร นั่นคือ คนเลี้ยงแกะและโหราจารย์จากทิศตะวันออก พระศาสนจักร
ไม่ได้ก้าหนดให้มีวันฉลองพิเศษส้าหรับการมาเยี่ยมของคนเลี้ยงแกะซึ่งเป็นตัวแทนชาวอิสราเอล แต่ท้าการสมโภชพระ
คริสตเจ้าแสดงองค์เพื่อเป็นการระลึกถึงการมาเยี่ยมของโหราจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคน ท้าไมจึงเป็นเช่นนี้? 
เหตุผลที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือ การมาเยี่ยมของโหราจารย์เป็นเรื่องราวของผู้เปิดตาและเปิดใจต่อความจริงใหม่ๆ 
อยู่เสมอ คนเลี้ยงแกะได้ทราบเรื่องราวการประสูติของพระเยซูเจ้าผ่านทางการเผยแสดงโดยตรงจากเหล่าทูตสวรรค์
ของพระเจ้า นี่เป็นการเผยแสดงโดยตรงและเหนือธรรมชาติ แต่โหราจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสูติของพระองค์
โดยการสังเกตดูการเคลื่อนที่ของดาวดวงหนึ่ง ดาวดวงนั้นไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขา พวกเขาต้องท้าความเข้าใจ
เครื่องหมายตามธรรมชาติดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อรู้ว่ามันหมายถึงอะไรและก้าลังจะไปไหน? ถ้าเรามองโหราจารย์เป็น
ประชาชนที่นับถือสิ่งสร้างตามธรรมชาติและท้านายพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการอ่านการเคลื่อนที่ของดวงดาว
หรือวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้า เราจะเห็นว่าการกระท้าของพวกเขาสามารถท้าทายความเชื่อแบบพื้นบ้านของเราคนไทยได้
เหมือนกัน 
 
 หลายครั้งคนที่มีศาสนามักจะคิดว่าศาสนาของตนเป็นทางเดียวที่จะน้าไปหาพระเจ้าได้ จริงอยู่ ส้าหรับคริสต
ชน เราเชื่อและมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทางเดียวที่น้าเราไปหาพระบิดาเจ้าสวรรค์ได้ เพราะพระองค์ตรัสว่า 
“เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา” (ยน 14:6) อย่างไรก็ตาม เรา
ไม่สามารถทึกทักเอาเองว่านอกจากคริสตชนแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนาไม่มีหนทางที่น้าเขาไปสู่ความ
รอดพ้นได้เลย เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนตามภาพลักษณ์ของพระองค์ และทรงเรียกทุกคนให้เข้า
มารู้จักและรักพระองค์ มนุษย์ที่แสวงหาพระเจ้าจึงค้นพบหนทางบางอย่างที่จะน้าเขาให้มารู้จักพระองค์ นักบุญเปาโล
ยืนยันว่า “พระเจ้าทรงท าให้สิ่งที่รู้ได้เกี่ยวกับพระองค์ปรากฏชัดอยู่แล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่เมื่อทรงสร้างโลก 
คุณลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นได้ของพระเจ้าคือพระอานุภาพนิรันดรและเทวภาพของพระองค์ปรากฏอย่างชัดเจน
แก่ปัญญามนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้าง” (รม 1:19-20) ดังนั้น อาศัยการเปิดใจรับความจริง ความงดงาม และความยิ่งใหญ่
ของสิ่งสร้างทั้งหลาย พร้อมกับฟังเสียงมโนธรรมของตนเอง มนุษย์สามารถพบหนทางบางอย่างที่จะน้าเขาไปพบพระ
เจ้าได้เช่นเดียวกัน กรณีของโหราจารย์เป็นข้อพิสูจน์ความจริงในเร่ืองนี้ เร่ืองราวของพวกเขาเปิดตาเราสู่ความจริงที่ว่า
พระเจ้าไม่ได้ทรงจ้ากัดพระองค์เองในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้น 
 
  
  



น่าสังเกตว่าคนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าได้ทรงประสูติแล้ว คนเลี้ยงแกะ ซึ่งถูก
ตราหน้าว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์และไม่สามารถมีส่วนร่วมในการนมัสการพระเจ้าในพระวิหารได้ ถ้าพวกเขาไม่ผ่านพิธีช้าระ
มลทินเสียก่อน รู้ผ่านทางการเผยแสดงโดยตรงจากทูตสวรรค์ โหราจารย์รู้ผ่านทางการตีความการเคลื่อนที่ของดาว
ดวงหนึ่ง ส่วนหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ของกษัตริย์เฮโรดรู้ผ่านทางการศึกษาและค้นหาในพระคัมภีร์ จะเห็นได้
ว่าการเผยแสดงโดยตรง ดวงดาว และพระคัมภีร์เป็นสามวิถีทางแตกต่างกันที่น้าไปถึงความจริงอันเดียวกัน แน่นอน 
สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาดีเท่ากันหมด ดังที่เราทราบเมื่อดาวที่น้าโหราจารย์มาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว มันดับ
แสงลง พวกเขาต้องขอค้าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เพื่อน้าพวกเขาไปยังเมืองเบธเลเฮม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นความจริง
ที่ว่านอกจากแสงสว่างตามธรรมชาติของดวงดาวแล้ว โหราจารย์ยังต้องการแสงสว่างเหนือธรรมชาติของพระคัมภีร์
เพื่อจะสามารถไปพบพระเยซูเจ้าได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีค้าถามส้าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ สุดท้ายแล้วใครได้พบพระเยซู
เจ้า? กษัตริย์เฮโรด หัวสมณะ และธรรมาจารย์ ผู้มีพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือพลาดโอกาสที่จะพบพระเยซูเจ้า แต่
โหราจารย์ซึ่งติดตามแสงสว่างตามธรรมชาติที่ริบหรี่ของดวงดาวได้พบพระองค์ ท้าไม? เพราะว่าผู้มีอ้านาจชาวยิว
เหล่านั้น แม้ว่าพวกเขาเป็นเจ้าของความจริงยิ่งใหญ่และชัดเจนจากพระคัมภีร์ที่ได้รับการเผยแสดงจากพระเจ้า ไม่ได้
ติดตามความจริงนั้น พวกเขาไม่ได้เดินตามแสงสว่างของพระคัมภีร์ ตรงกันข้ามโหราจารย์ ผู้พึงพอใจกับแสงสว่างตาม
ธรรมชาติของดวงดาวเท่านั้น ได้ติดตามการน้าทางของมัน ดังนั้น สิ่งส้าคัญจึงไม่ได้อยู่ที่การเป็นเจ้าของความจริง แต่
อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเดินตามแสงสว่างแห่งความจริงที่เราเป็นเจ้าของนั้นมากน้อยเพียงใดต่างหาก การมีเพียงแสง
สว่างที่ริบหร่ีของดวงดาวและติดตามมันดีกว่าการมีแสงสว่างที่เจิดจ้าของพระคัมภีร์ แต่ไม่ได้ใส่ใจสิ่งล้้าค่านี้ 

 
 พี่น้องที่รัก ในฐานะคริสตชนเราเชื่อว่าศาสนาของเราเที่ยงแท้และมีความจริงครบบริบูรณ์ แต่สิ่งนี้จะมี
ประโยชน์อะไรส้าหรับเรา ถ้าเราไม่ได้ตระหนักและพยายามเดินตามแสงสว่างแห่งความจริงที่เรามี ผู้นมัสการสิ่งสร้าง
ตามธรรมชาติหรือผู้ไม่มีความเชื่อซึ่งอุทิศตนทั้งครบติดตามแสงสว่างที่ริบหรี่ของเหตุผลตามธรรมชาติอาจเข้าถึ งพระ
เยซูเจ้า ผู้ทรงเป็น “ความจริง” ก่อนเรา ผู้ซึ่งได้ฟังและได้อ่านพระวาจาที่ได้รับการเผยแสดงจากพระเจ้า แต่ไม่ได้เดิน
ตามแสงสว่างแห่งพระวาจาและความจริงที่เราได้พบในนั้น นี่เป็นความจริงที่ท้าทายเราแต่ละคนในเรื่องราวของ
โหราจารย์ผู้แสวงหาและพบองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้น ให้พระวาจาของพระเจ้าที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
ของเราและที่เราได้รับฟังในแต่ละวันส่องสว่างดวงใจและสติปัญญาของเรา และน้าทางชีวิตทุกย่างก้าวของเราเพื่อว่า
เราจะสามารถพบพระเยซูเจ้าและด้าเนินชีวิตตามแสงสว่างแห่งความจริงซึ่งจะน้าเราไปสู่ความรอดพ้นตลอดนิรันดร  
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกคน 
 


